



ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล
เรื่อง รายงานแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.๒๕๖๖
รายส่งไม่ถึงผู้รับ (จดหมายตีกลับ)

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ว่าด้วยการส่งคำสั่งเป็นหนังสือ หนังสือแจ้งการประเมินหรือหนังสืออื่น ให้เจ้าหน้าที่ส่งให้แก่ผู้เสียภาษีโดยตรง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยให้ส่ง ณ ภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทำการของบุคคลนั้นใน ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการของบุคคลนั้น ถ้าไม่พบผู้เสียภาษี ณ ภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทำการของผู้เสียภาษีจะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว และอยู่ ณ ภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทำการที่ปรากฏว่าเป็นของผู้เสียภาษีนั้นก็ได้ โดยงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลไชยมงคล ได้ส่งหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษีโดยทางไปรษณีย์ ตอบรับเรียบร้อยแล้ว และมีหนังสือแจ้งประเมินส่งไม่ถึงมือผู้รับ เนื่องจาก ที่อยู่ไม่ชัดเจน ไม่มีผู้รับตามเจ้าหน้าที่ ทำให้ไม่สามารถส่งหนังสือแจ้งประเมินภาษีตามวิธีดังกล่าวข้างต้นได้

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลไชยมงคล จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์แจ้ง ประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.๒๕๖๖ รายส่งไม่ถึงผู้รับ (จดหมายตีกลับ) เพื่อติดบอร์ด หรือประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ของเทศบาล ตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายสมโภชน์ นามประสิทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลไชยมงคล

เหตุขัดข้องที่นำจ่ายผู้รับไม่ได้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	เหตุขัดข้องที่นำจ่ายผู้รับไม่ได้	หมายเหตุ
๑	นายประวิทย์ แก้วเขียว	๗.ย้ายไม่ทราบที่อยู่	
๒	นายวิชัย ศิริสวัสดิ์	๕.ไม่มารับภายในกำหนด	
๓	นางเพ็ญพัก เกี้ยวสันเทียะ	๕.ไม่มารับภายในกำหนด	
๔	พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ เกื้อชาติ	๗.ย้ายไม่ทราบที่อยู่	
๕	นายพุทธศักดิ์ ดีสงเคราะห์	๕.ไม่มารับภายในกำหนด	
๖	นายสมบูรณ์ เขาโคกกรวด	๕.ไม่มารับภายในกำหนด	
๗	นายสุวัฒน์ โชคสุวัฒน์สกุล	๕.ไม่มารับภายในกำหนด	
๘	น.ส.สุวดี คุปติวุฒิ	๕.ไม่มารับภายในกำหนด	
๙	นายสงวน สุขชา	๕.ไม่มารับภายในกำหนด	
๑๐	นายสมภพ จันทจรวิธ	๔.ไม่มีผู้รับตามเจ้าหน้าที่	
๑๑	นางอัมพร ประเสริฐสังข์	๕.ไม่มารับภายในกำหนด	
๑๒	นายธนพล ธนทรัพย์สิน	๖.เลิกกิจการ	
๑๓	นางธมลภรณ์ เลาหวงศิธรพุดิ	๕.ไม่มารับภายในกำหนด	
๑๔	น.ส.นันทนา วันชัย	๗.ย้ายไม่ทราบที่อยู่	
๑๕	นางจันทร์มา แซ่ลิ้ม	๕.ไม่มารับภายในกำหนด	
๑๖	นางเตือนใจ สอกจะบก	๕.ไม่มารับภายในกำหนด	
๑๗	นายฉวย หอมจะบก	๕.ไม่มารับภายในกำหนด	
๑๘	นายสิทธิชัย พลอยสังวาล	๕.ไม่มารับภายในกำหนด	
๑๙	นางสุนทร ศรีสุรมณี	๑.เจ้าหน้าที่ของไม่ชัดเจน	